
Reykjavík, 20  mars 2018

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafTettur og áfyllingar fyrir rafTettur , 202 mál

Eftir að hafa barist við að hætta að reykja í mörg ár er þetta það eina sem hefur hjálpað mér og sé 
fólki gert erfiðara fyrir er hætta á að færri hætti að reykja eða að þeir sem hafa hætt að reykja og 
farið í rafretturnar eins og ég falli. Pæliði aðeins í því hvor kosturinn sé betri :) Get ekki lýst því hversu 
miklu betur mér líður í dag en áður en að ég hætti alfarið að reykja fyrir 2 árum, held þið ættuð að 
taka Breta til fyrirmyndar, þeir stefna á reyklaust Bretland með hjálp rafrettunar.
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